

THƯ MỜI

Kính gửi: Các Tổ chức, Doanh nghiệp, Hộ sản xuất nông nghiệp.

Thực hiện các văn bản chỉ đạo của Chính phủ về phòng chống dịch bệnh Covid-19, tại các địa phương như Hà Nội và các tỉnh, thành phía Nam đang thực hiện các biện pháp giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Chính phủ. Các tỉnh, thành còn lại, trong đó có Thanh Hóa cũng đang thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng chống dịch bệnh, trong đó có việc hạn chế tiếp xúc, tụ tập nơi đông người, đặc biệt tại các chợ dân sinh, các siêu thị,... dẫn đến chuỗi cung ứng thực phẩm bị gián đoạn, mất cân bằng trong việc cung ứng và tiêu thụ các sản phẩm nông sản. Vì vậy, cần có một địa điểm để tập kết, sơ chế các sản phẩm nông sản đảm bảo tiêu chuẩn vệ sinh ATTP và phân phối các sản phẩm này đến tận tay người tiêu dùng, phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của Trạm Kết nối cung cầu và Hội chợ triển lãm (tại xã Hoàng Kim, huyện Hoàng Hóa) thuộc Trung tâm Tư vấn quy hoạch, thị trường và chiến lược phát triển nông nghiệp - Viện Nông nghiệp Thanh Hóa như: Cập nhật thông tin, dự báo thị trường, khảo sát hợp tác xã, doanh nghiệp, khách hàng tiềm năng, kết nối cung cầu, tổ chức và tham gia các hội chợ triển lãm; là nơi đào tạo tập huấn, trưng bày các sản phẩm hàng hóa, xúc tiến thương mại, xúc tiến đầu tư về lĩnh vực nông nghiệp. Hợp tác, liên kết, cho thuê đối với các tổ chức, doanh nghiệp sử dụng mặt bằng, cơ sở hạ tầng để tổ chức hội nghị, hội thảo, trưng bày, giới thiệu, quảng bá bán các sản phẩm nông nghiệp...

Viện Nông nghiệp Thanh Hóa kính mời các Tổ chức, Doanh nghiệp, hộ sản xuất trong Tỉnh có sản phẩm nông nghiệp tham gia sản giao dịch tại Trạm kết nối cung cầu và hội chợ triển lãm của Viện Nông nghiệp Thanh Hóa để kết nối cung cầu và cung cấp hàng hóa cho nhân dân trên địa bàn Tỉnh và cả nước bằng các hình thức như: đưa sản phẩm trên trang Website của Trung tâm, trang Website của Viện và giới thiệu sản phẩm tại các gian hàng của Trạm kết nối cung cầu, cung ứng sản phẩm an toàn, chất lượng đến tận tay người tiêu dùng.

Mọi thông tin liên hệ để được hỗ trợ trực tiếp, qua số điện thoại: 0812088002 (Mr. Quyền), 0918032386 (Ms. Yên)/.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- Các ngành liên quan (để p/h);
- Lưu VT.

VIỆN TRƯỞNG
BỘ TƯ VẤN QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG VÀ CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP
VIỆN NÔNG NGHIỆP THANH HÓA

Nguyễn Đình Hải